

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ	วัคซีนไขเลือดออก -เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนไขเลือดออกของบริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ กำลังอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่งมี 3 ประเทศที่ขึ้นทะเบียนแล้ว คือ ฟิลิปินส์ บราซิล และเม็กซิโก ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับวัคซีนไขเลือดออกมาให้แล้ว รอเพียงความเห็นจากส่วนอื่น หากครบก็จะเสนอต่อคณะกรรมการด้านชีววัตถุพิจารณาต่อไป หากอนุมัติจะเสนอต่อคณะกรรมการ อย.ชุดใหญ่ เพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียนได้ทันที
โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ไทยโพสต์ มติชน new)108)	โรคชิก้า -นักวิทยาศาสตร์บราซิลพบหลักฐานเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงระหว่างไวรัสชิก้าและภาวะศีรษะเล็กในทารก โดยพบเชื้อไวรัสชิก้าในสมองทารก 2 ราย เป็นผลให้ทารกดังกล่าวมีอายุเพียง 48 ชั่วโมง รัสเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว 1 ราย ส่วนจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิก้าเป็นรายที่ 2 และฟิลิปปินส์แนะนำให้ผู้หญิงเลื่อนการตั้งครรภ์
บ้านเมือง	อุบลราชรงค์ 3 เก็บ -เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ศรายุทธ อุตตมาภคพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี และ นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า และให้คำแนะนำประชาชน เน้นมาตรการเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ (3 เก็บ 3 โรค) นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยชิก้าในจังหวัดอุบลราชธานี แต่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน โดยรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ถนน และพื้นที่สาธารณะทั้งจังหวัดพร้อมกัน ซึ่งประโยชน์จากการทำบ้านเมืองให้สะอาด เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ (3 เก็บ 3 โรค) จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมสะอาด สัตว์พาหะนำโรคลดจำนวนลง ซึ่งเป็นการป้องกันโรคหลายชนิด
บ้านเมือง ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	สธ.เฝ้าระวังโปลิโอ -เสนอข่าว อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้มขันมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอ 3 ด้าน คือ ด้านความคุ้มครองวัคซีนในเด็ก เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาต และด้านกลไกติดตามระดับจังหวัด หลังพบการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายเป็นในประเทศลาว
ผู้จัดการออนไลน์	รพ.ราชวิถีขาดแคลนเลือด -นางปองจิต เข็มภาค หัวหน้าหน่วยจัดหาโลหิต งานธนาคารเลือด รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางธนาคารเลือดของรพ.ราชวิถีขาดแคลนเลือดทุกหมู่เลือดเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะกรุ๊ปเอขาดแคลนมากที่สุด
คมชัดลึก เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการบ้านเมือง ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ไทยรัฐ	แจ้งจับดร.เฟซออฟสุรชัย -เสนอข่าว นพ.ชลธิศ ลิ้นรชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าว กรณีโครงการ "Face Off ฝ่าแหลก ศัลยกรรม 10 อย่างบนหน้ากระซางความแก่จาก 60 ให้เหลือ 35 Dr.Xeping" โดยยืนยันว่า ดร.เซปิง ไม่ใช่แพทย์ และได้แจ้งความดำเนินคดีดร.เซปิง ที่มีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จไปโฆษณาตามโซเชียลมีเดีย ทั้งที่ความจริงแค่ดึงหน้า-ปลูกผม ซึ่งเป็นศัลยกรรมธรรมดาไม่ใช่เปลี่ยนใบหน้า แต่อดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมไทยเสียหาย -เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ดร.เซปิงเข้าข่ายการกระทำที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายดำเนินธุรกิจความงาม อาจสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนคาดหวังสรรพคุณเกินความจริง เพราะตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ห้ามโฆษณาอวดอ้างเกินจริงหรือเป็นเท็จ ห้ามใช้คำว่าดีที่สุด เก่งที่สุด หรือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดอยู่แล้ว และให้ตรวจสอบพฤติกรรม ดร.เซปิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลและแพทย์เฉพาะทางหรือไม่ -เสนอข่าว น.ส.เซปิง ไชยสาสน์ ประธานโครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง กล่าวว่า กำลังให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูล พร้อมชี้แจงกับทุกฝ่าย ยืนยันว่า โครงการเฟซออฟไม่ได้โฆษณาเกินจริงอย่างที่ถูกล้อหา จุดประสงค์ของ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โครงการ คือ การส่งเสริมวงการแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งของประเทศไทย ให้คนไทยรับรู้และตื่นตัวกับการใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งอย่างถูกต้องและปลอดภัย ที่สำคัญ การช่วยเหลือนายสุรชัยเป็นการเปลี่ยนแปลงใบหน้าโดยไม่ได้เปิดเผยชื่อหมอ หรือโรงพยาบาลเพื่อเป็นการโฆษณา</p>
มติชน	<p>เตือนภัย! ‘แผ่นหยกความร้อน’</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วินิต อัศวกิจวิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออย. พบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ “แผ่นหยกให้ความร้อน” ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ แผ่นรองนั่งหรือนอน หมอน เตียงนอน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นอาศัยกระแสไฟฟ้าในการให้ความร้อนสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิหรือสามารถปลดปล่อยรังสีอินฟราเรดได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้สอดอังกจากหยกเป็น สารทัวร์มาลีน (Tourmaline) หรือ แร่เจอร์มาเนียม (Germanium) โดยมีการอวดอ้างสรรพคุณว่า สามารถช่วยเร่งการขับสารพิษหรือของเสียออกจากร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในร่างกายสามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือแม้แต่โรคมะเร็ง</p> <p>จากฐานข้อมูลการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ของ ออย. เกี่ยวกับแผ่นหยกให้ความร้อน ไม่พบข้อมูลที่มีสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้ดังกล่าว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัด บรรเทา รักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บของมนุษย์นั้น จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 หากจะผลิตหรือนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจาก ออย. ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ส่วนการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ออย. ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นโฆษณาที่เป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ	<p>กาชาดแจกฟรี ยาเพิร์ฟ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าว สภากาชาดไทยให้ “ยาเพิร์ฟ” กินป้องกันเอดส์ก่อนติดเชื้อ ฟรี 2 กลุ่ม ชายรักชาย-สาวประเภทสอง หลังพบตัวเลขติดเชื้อไอวีสูง ตั้งเป้า 1,000 รายต่อปี ย้ำยังต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย เหตุเพิร์ฟป้องกันได้ 92% โดยตั้งเป้าให้บริการยาเพิร์ฟปีละ 1,000 รายเป็นเวลา 3 ปี ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ และ จ. สงขลา</p>
คมชัดลึก	<p>เสียหายผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 (ชีวิตและร่างกาย) ต้องมาลงทะเบียนภายในวันที่ 17ก.พ.-17 มี.ค.59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc 1300</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>พฤติกรรมเรื่อง “ความลับ”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยวิลาส โฆษกกรมสุขภาพจิต อธิบายพฤติกรรมที่มีความลับของคน ว่า เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย การสะสมความลับไว้มากๆ จะทำให้เกิดความเครียด กังวลว่าความลับจะหลุดหรือถูกเปิดเผย และสุดท้ายต้องหาทางระบายออก ด้วยการบอกเล่าให้คนอื่นรู้ แนะนำให้สังเกตพฤติกรรมตัวเองที่เป็นสัญญาณเตือน เช่น มีความกังวล เครียด ซึมเศร้า กินเยาะ นอนเยาะ หรือกินน้อย นอนไม่หลับหรือไม่ มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคม ไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งรอบตัว</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โครงการแพทย์อาสา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมกับ คณะแพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า-กระทรวงสาธารณสุข-นักศึกษาปชพ.4-ภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา มี 21 คลินิกแพทย์เฉพาะทางทั้งภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป้าหมายช่วยคนไข้ 8,448 คน</p>
ผู้จัดการรายวัน 306	<p>Roadmapping ผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว สศอ.ประชุมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงสาธารณสุข และผู้ประกอบการเอกชน เพื่อจัดทำ Technology Roadmapping กำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุของไทย และนำเสนอมาตรการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย รองรับการค้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ข่าวสด	<p>บริการด้านทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ต.(หญิง) รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า บอร์ด สปส. มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม ของผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 300 บาท ปีละ 2 ครั้ง รวมไม่เกินปีละ 600 บาท เป็นให้เบิกค่าทำฟันได้ในครั้งเดียวไม่เกิน 600 บาท หรือเบิกมากกว่าครั้งเดียว แต่วงเงินไม่เกิน 600 บาทต่อปี คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคมนี้</p> <p>-ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล สมาชิกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณีการบริการจัดฟันและจำหน่ายอุปกรณ์จัดฟันแบบผิดกฎหมายในโซเชียลมีเดีย ทั้งยางจัดฟันสีสันต่างๆ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำรีเทนเนอร์ ผงและถาดพิมพ์พร้อมสอนวิธีทำและบริการส่งตรงถึงบ้าน ซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจ ทั้งๆ ที่เสี่ยงได้รับอันตรายจากการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะนี้ สคบ. อยู่ระหว่างจัดทำประกาศให้การจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์จัดฟันเป็นการบริการอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะนี้ สคบ. อยู่ระหว่างจัดทำประกาศให้การจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์จัดฟันเป็นการบริการอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน การขายวัสดุอุปกรณ์จัดฟันให้ลูกค้าไปทำเองที่บ้าน แม้ไม่ได้ทำด้วยตัวเองก็เข้าข่ายผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม และผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 มีโทษปรับ 3 หมื่นบาท และจำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เครือข่ายร.ร.เด็กไทยฟันดีปี 59</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าว ว่ากรมอนามัย ร่วมกับ สพฐ. พัฒนาสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน ดำเนินงานเชิงนโยบาย เพื่อจัดสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยร.ร. และสร้างกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 2 โครงการ คือโครงการพัฒนาเครือข่ายร.ร.เด็กไทยฟันดี ปัจจุบันมีเครือข่ายร.ร.เด็กไทยฟันดี 92 เครือข่าย และโครงการสพ.อ่อนหวาน ขณะนี้ มีสพ.อ่อนหวานแล้ว 133 แห่ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>วิกฤติวัยกลางคน</p> <p>-เสนอบทความ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงวิกฤติวัยกลางคน ช่วง 45-60 ปี ที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงชนิดฉับพลันเกิดขึ้น เช่น บางคนกลับมามีความรักอีกครั้ง และอาจถูกหลอกในโลกออนไลน์ พร้อมแนะนำผู้ที่กำลังประสบภาวะดังกล่าว ซึ่งโดยมากเลือกที่จะไม่ปรึกษาใคร เพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่า ตัวเองมีปัญหาหรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมได้ เช่น มองหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่ทำแล้วตัวเองรู้สึกดี เกิดคุณค่าในตัวเอง</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว	<p>กอสซิปอติกรมควบคุมโรค</p> <p>-กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ โดยเฉพาะสคร.ที่ 2 ซึ่งได้จัดเตรียมการดูงาน "การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ จ.ตาก" ระหว่าง นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ตั้งใจทำงานในทุกเรื่อง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอติบดีเห็นใจลูกน้องที่เหนื่อยมาทั้งวัน หรือเป็นความต้องการส่วนตัวอยู่ๆ ก็ตัดบทเอาตื้อๆ ว่า "เรามาร้องเพลงกันดีกว่า" ทำเอาทุกคนที่อยู่ในงานตบมือ ส่งเสียงเฮขึ้นมาทันที...งานนี้ไม่รู้เป็นเพราะ "อติบดี" เครียด หรือ "ลูกน้อง" เครียดกับงานกันแน่ ถึงได้อยากผ่อนคลายกันบ้าง</p>
M2F	<p>ชาวแปดริ้วเก็บปลาตายกิน</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหมู่บ้านคลอง 17 อ.บางน้ำเปรี้ยว เก็บทั้งหมู่บ้านเก็บซากปลาที่ลอยตายในลำคลองโดยไม่ทราบสาเหตุ นำไปปรุงอาหารกินกันทั้งหมู่บ้าน แต่ยังไม่ใครได้รับอันตราย</p> <p>-ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ยังมีเศษซากปลาเน่าส่งกลิ่นเหม็นลอยเต็มลำคลอง คาดสาเหตุอาจมาจากน้ำเน่าเสีย เพราะน้ำเริ่มแห้งขอดแทบไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง</p>